



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เรื่อง กำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีความประสงค์จะจัดระบบรับฟังความคิดเห็น และการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ให้เป็นไปโดย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จึงประกาศกำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน หากประชาชนพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชัน ตรวจสอบ ร้องเรียน และมีข้อเสนอแนะ สามารถ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้หลากหลายช่องทางดังนี้

๑. ทางโทรศัพท์ ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐
๒. ผู้รับข้อคิดเห็น/ร้องเรียน (ผู้แดง) ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
๓. ทางเว็บไซต์ : <https://www.kohsathon.go.th> (Webboard) กระดานสนทนา
๔. E-mail : kohsathon@hotmail.co.th (อบต.เกาะสะท้อน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกุฮาลิม อุเชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายกุฮาติม อุซึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนทุกคน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกุฮาติม อุซึ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน